

SAU MỘT THÁNG VẬN-ĐỘNG HOA-BÌNH TẠI ẬU-CHÂU, ĐẶC-SỬ NHƯT-BẢN NHẬN THẤY

KHÔNG CÓ HY-VỌNG THƯỜNG-THƯỜNG VẤN-ĐỀ-V.N.

NĂM THỨ SÁU 1108 * GIÁ 3 Đ. * THỨ SÁU 95.3-1966

THÔNG-TIN BINH-LUAN VA KIEN-THIỆT

CHUYÊN LĨNH CÁN-LÃI * NHIỆM-XUÂN-THIỆN * TÒA-SOẠN VÀ TRỊ-SỰ 224, GIANG-BINH * QUỶ SÀI GÒN 21-990

THỦ-TƯỚNG QUỐC-PHONG MỸ CYRUS VANCE: HỀ-CÓ 111 TIỀU-ĐOÀN B.V. tại miền Nam V.N.

ĐẠI-HỘI HẠNH-CHÍNH TOÀN QUỐC KỲ II

● TAM CHUNG HUỆ

4 ĐIỂM CHIẾN LƯỢC MỚI để chiến thắng Cộng-sản của Thủ-tướng Quốc - phòng Mỹ

CHICAGO (AP) - Hôm thứ Tư, thủ tướng quốc phòng Hoa Kỳ Cyrus Vance, trước một hội nghị của Viện Nghiên Cứu Chiến lược quốc gia có 220.000 người.

Con số mới này có thêm 5.000 quân đội được tăng cường cho quân đội của ông Robert McNamara và các cố vấn của ông. Ông Vance đã đưa ra 4 điểm chiến lược mới:

- Trước hết là tăng cường các lực lượng quân sự của chúng ta ở miền Nam Việt Nam.
- Thứ hai là tăng cường các lực lượng quân sự của chúng ta ở miền Bắc Việt Nam.
- Thứ ba là tăng cường các lực lượng quân sự của chúng ta ở miền Trung Việt Nam.
- Thứ tư là tăng cường các lực lượng quân sự của chúng ta ở miền Đông Việt Nam.

trong một thời gian gần đây vì mọi PHE LIÊN-HỆ Ở VIỆT-NAM ĐỀU TIN CHẮC MINH CHIẾN-THẮNG

Đại sứ Bắc Việt lại hội đàm với ngoại trưởng Ai-Cập về cuộc leo thang quân sự ở V.N.

MARSA MATRUH (AP) - Hôm thứ Tư, đại sứ ngoại trưởng Ai Cập tại Việt Nam nói với các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và các nhà ngoại giao của Việt Nam rằng ông tin tưởng vào một cuộc chiến thắng cuối cùng của Việt Nam.

Đại sứ Yokoyama đã nói rằng ông tin tưởng vào một cuộc chiến thắng cuối cùng của Việt Nam. Ông nói rằng ông tin tưởng vào một cuộc chiến thắng cuối cùng của Việt Nam.

Các đại diện tôn-giáo đồng ý V.N. PHẢI CÓ 1 HIỆN PHÁP LÂU BỀN ĐỀ CỘNG-SẢN KHÔNG THỂ XUYẾN TẠC CHẾ ĐỘ

BOC TRANG 3

Quyền tự vệ của V.N.C.H. XÉT TRÌNH PHƯƠNG ĐIỆN QUỐC-TẾ CÔNG-PHÁP

BÁN TIN ĐOCH-AM Anh Nụ và bài dịch

TRANG 9 HỒM NAY

XA-LUẬN MỘT CUỘC CÁCH MẠNG trong tư tưởng Nga.S6

NGHIÊM-XUÂN-THIỆN

Từ nhật báo Ivestria - cơ quan của Nga S6 mới đây (tháng 4) lên tiếng bình luận về thành quả của cuộc cách mạng ở Nga S6.

TỔNG CUỘC TIẾP TỐ CỨCH THÊM 1 CUỘC RÚT THẦM mua xe gắn máy ngày 26-3

SAIGON (VTX) - Tổng Cục Tiếp Tố về hàng hóa của Bộ Công nghiệp và Thương mại đã quyết định tiếp tục rút thăm mua xe gắn máy ngày 26-3.

TIN VĂN KHẬP NƠI

T.C. và Albania không gởi phái đoàn đi dự đại hội thứ 23 của đảng C.S. Nga

BAC-KINH - BA-LÊ - TUANA - 23.3 AFP - Tổng Cục Tiếp Tố về hàng hóa của Bộ Công nghiệp và Thương mại đã quyết định tiếp tục rút thăm mua xe gắn máy ngày 26-3.



TRUNG-TƯỚNG NGUYỄN-HỮU-CO: KHÔNG CÓ SỰ BẤT ĐỒNG GIỮA TRUNG-TƯỚNG VÀ T.T. TH

HÀM TIÊU 4

TRUNG-CÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC GIA NHẬP LIÊN-HIỆP-QUỐC

V.C. BANG CỐ LỢI ĐIỂM. TẠI SAO?

PRINCETON 23-3 (AP) - Hội đồng nghiên cứu của Đại học Princeton, ông Vũ Văn Thái, Đại sứ Việt Nam tại Hội Kỳ đã tuyên bố rằng Việt Nam có quyền gia nhập Liên Hiệp Quốc.

VỚI ĐIỀU KIỆN NÀO CÔNG CHỨC HỒI HỮU ĐƯỢC TÁI THẦU DỤNG?

Phủ chỉ của UBHTPT về việc tái chức công chức bị thôi việc. Theo đây 4 nghị định số 365 UBHTPT ngày 31-10-66 của Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp.

TIN VĂN KHẬP NƠI

Tin tức cho biết Phi cơ của Mỹ đã bị rơi ở vùng biển ngoài khơi của Việt Nam.

Ông Subandrio bị bắt vì mưu toan ám sát Đại tướng Suharto

ĐAKARTA 23-3 (Reuters) - Người bạn của Suharto, ông Subandrio, bị bắt vì mưu toan ám sát Đại tướng Suharto.

NG-V.KHÁNH, CỰU PHÓ-TƯỚNG BỘ-TÊN-V-KINH THỦ-PHẠM BẢN QUÁCH-THỊ-TRANG bị tố sò-thâm đại-hình phạt 3 năm tù & không có sống và không ai chết cả

Đồng thời, Nguyễn Văn Khánh bị xử phạt tù 3 năm và Phạm Văn Thị Trang bị xử phạt tù 3 năm.

ĐẠI SỬ V.N. TẠI MỸ, Ô. VŨ-VĂN-THÁI: TRUNG-CÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC GIA NHẬP LIÊN-HIỆP-QUỐC

V.C. BANG CỐ LỢI ĐIỂM. TẠI SAO?

PRINCETON 23-3 (AP) - Hội đồng nghiên cứu của Đại học Princeton, ông Vũ Văn Thái, Đại sứ Việt Nam tại Hội Kỳ đã tuyên bố rằng Việt Nam có quyền gia nhập Liên Hiệp Quốc.

TUYÊN NGÔN CỦA NGƯỜI NGHỀ

Quảng-Người nói về sự nghiệp của người công nhân.

KẾT QUẢ CHIẾN TRANH T.V.V.N. sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của Phi.Châu

(TIẾP THEO VÀ HÈ)

Nhưng lần đầu tiên có những người Việt Nam được đưa vào các đoàn nghiên cứu quốc tế để nghiên cứu các quốc gia đang phát triển. Điều này chứng tỏ rằng Việt Nam đang được coi trọng và được đánh giá cao trong cộng đồng quốc tế.

Những người được đưa đi là các nhà nghiên cứu về kinh tế, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. Họ sẽ nghiên cứu các quốc gia đang phát triển và báo cáo về những kết quả của họ.

Điều này cho thấy rằng Việt Nam đang được coi trọng và được đánh giá cao trong cộng đồng quốc tế. Điều này cũng cho thấy rằng Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể trong việc phát triển kinh tế và xã hội.

ANH NGỮ ĐỌC CHĂM

DAI PHÁT THANH SAIGON HẸ THỐNG C
31 THUỐC VÀ 975 THUỐC, 906.00 - 906.30
41 THUỐC VÀ 491 THUỐC: 923.30 - 94.00

DICTIONARY FROM VIETNAM FOR TRANSMISSION
ON FRIDAY 25th MARCH.66

ANH NGỮ ĐỌC CHĂM

BẢN TIN TỨC ĐỌC CHĂM - THỨ SÁU 25.3.66
Từ 20 giờ đến 20 giờ 30 Hết thống C (31 th. hay 975 k/c và 975 th. hay 1090 k/c)

Từ 23 giờ 30 đến 24 giờ Hết thống B (41 th. hay 7945 k/c, hoặc 491 th. hay 160 k/c)

MÔI LONG
biết từ cùng!

Dạng-thị-THANH-PHUỒ
phụ-trách

Người nghèo ngàn đời xa cách
(THƯ HỒ CỬA LY - BANCÔ)

Continuing the report about the defectors from N.Vietnam: According to Hung, students in North Vietnam as from 1959 on have had no choice in selecting their field of study. In Hanoi his specialty did not belong to him. It was only when he was regarding his being his said.

The four tagged North Vietnam's Premier Ho Chi Minh as a puppet of the Red Chinese government. They said Ho looked toward China because of the influence their big neighbor exercised on Vietnam.

On the Allied campaign in the Vietnam war, they said that North Vietnam was now devastated. Their industries have been destroyed their roads, bridges and other facilities disrupted. If the campaign continues, North Vietnam will eventually fall on its knees and be forced to sit at the bargaining table.

The students are going to Tokyo later. Their itinerary in the five-day stay in the Philippines included calls on the Institute of Science and Technology, the Asian People's Anti-Communist League, and other anti-communist groups in the country.

They have exchanged views with student leaders and campus organizations in open forums at the Philippine University. They are scheduled to appear in a television interview which is to be followed by an open forum.

The defector student had been sent by the Hanoi authorities to East Germany and other Western European countries for further studies where they fled to West Germany in mid-1964.

Vinh said he had first been sent to Peking to study for six years and then came back to North Vietnam to serve in the ministries of Heavy Industries and Cultural Affairs. He is currently studying movie directing techniques at Bonn University, West Germany with his team in Bonn. He is now studying music and philosophy also in Bonn.

Từ nay (continuing) biết nhất (from best) những người bỏ quê hương (defectors) Bắc Việt (North Vietnam) học tiếng Anh (study English) để có thể (to be able) đi du học (to go abroad) ở các nước (in various countries) khác (other) ngoài (outside) nước ta (our country). (chọn) (selecting) môn (subject) học (study) ở (at) nước (country) khác (other) ngoài (outside) nước ta (our country). (chọn) (selecting) môn (subject) học (study) ở (at) nước (country) khác (other) ngoài (outside) nước ta (our country).

Bên người (the defector) là (is) nhà (house) Nguyễn Tấn (Nguyen Tan) Bình (Binh) là (is) một (one) trong (among) các (the) nhà (house) của (of) người (people) Việt Nam (Vietnam). Ông (He) là (is) một (one) trong (among) các (the) nhà (house) của (of) người (people) Việt Nam (Vietnam). Ông (He) là (is) một (one) trong (among) các (the) nhà (house) của (of) người (people) Việt Nam (Vietnam).

Ông (He) là (is) một (one) trong (among) các (the) nhà (house) của (of) người (people) Việt Nam (Vietnam). Ông (He) là (is) một (one) trong (among) các (the) nhà (house) của (of) người (people) Việt Nam (Vietnam). Ông (He) là (is) một (one) trong (among) các (the) nhà (house) của (of) người (people) Việt Nam (Vietnam).

Em quên Ch. (I forgot Ch.) tôi quên cả (I forgot) cả (both) tên (name) và (and) họ (surname) của (of) người (person) này (this one). (Tôi) (I) quên (forgot) cả (both) tên (name) và (and) họ (surname) của (of) người (person) này (this one).

Thức giấc (wake up) của (of) anh (brother) tôi (my) cũng (also) bị (was) ảnh hưởng (affected) bởi (by) chiến tranh (war). (Chiến tranh) (War) cũng (also) ảnh hưởng (affected) đến (to) việc (work) học (study) của (of) anh (brother) tôi (my).

Ch. (Ch.) cũng (also) bị (was) ảnh hưởng (affected) bởi (by) chiến tranh (war). (Chiến tranh) (War) cũng (also) ảnh hưởng (affected) đến (to) việc (work) học (study) của (of) anh (brother) tôi (my).

ĐỌC BÁO GIỮM CÁC BẠN
Nàng Dạ-Hương
«Con báo đến» & mặt trời Cao-Ly
(Tiếp theo và HÈ)

Ngân năm BIA MIỆNG
ANH HỚT RÁC phụ trách

NGOẠI CẢM HOẶC NỘI THƯƠNG
TRUNG THỰC CHỈ KINH ĐỒ PHẢI LO HANG THẮNG THƯỜNG

tim hiệu quốc tế
HONGKONG, MỘT CỬA THÔNG

Trong đời sống, chỉ cần bạn mà không cần ai khác. Đó là một nguyên tắc sống. Tuy vậy, trong cuộc sống, bạn cần phải có những người bạn để cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách.

Điều này cho thấy rằng bạn cần phải có những người bạn để cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách. Điều này cũng cho thấy rằng bạn cần phải có những người bạn để cùng nhau vượt qua những khó khăn và thử thách.

Người - ngơm ra sao?
Nhân viên mới ông «chưa đến, chủ kiến» vào để, người mà chính ông Chủ nhiệm không biết nghĩ, biết tính. (The new employee, the boss's idea, the boss doesn't know what to think, what to do.)

Người - ngơm là những người không có năng lực, không có tài năng, không có phẩm chất. Họ chỉ dựa vào mối quan hệ để được thăng tiến.

THƯỚC BỒ Sinh - Lưc - Tồ
Chăm sóc, bồi dưỡng cho trẻ em.

THƯỚC BỒ HỒI-XUÂN-TỒ DIAN-HOÀ
TRỊ KHUẤT NGUYỆT KHÉO ĐỒI, THƯỜNG TRƯỜNG KHÉO ĐỒI.

HONGKONG, MỘT CỬA THÔNG
giữa Trung Cộng và Tây Phương

Chung quanh Đại Úy Henderson là một vùng đất đai màu mỡ, thích hợp cho việc trồng trọt và chăn nuôi. Điều này cho thấy rằng vùng đất đai này có tiềm năng phát triển kinh tế.

ĐAUGAN! YUGAN!
TRỊ BỆNH GAN - (Quảng An Hòa)
AI ĐÃ BỊ BỆNH ĐAU TIM

TRUNG-TRUNG-TRUNG
TRUNG-TRUNG-TRUNG

HONGKONG, MỘT CỬA THÔNG
giữa Trung Cộng và Tây Phương

TIM VIỆC
Nhan Sĩch để nhàn Sĩch, nhàn Sĩch để nhàn Sĩch.

PHONG GỬA
Ghê chớ, lời nói, gởi tới đầu an lan tới đừ
Không phải thua phết sẽ ngoài đả, mà hát, uống GIẢI PHONG

SỮA BỐ SIMILAC
SỮA BỐ SIMILAC

DOCTRANG 3
Đặt tạo nên ngừ

PHONG GỬA
Ghê chớ, lời nói, gởi tới đầu an lan tới đừ

SÁT ĐỘC HOÀN
ÔNG TIÊN 30 năm sáng lập

SỮA BỐ SIMILAC
SỮA BỐ SIMILAC

DOCTRANG 3
Đặt tạo nên ngừ

Từ Nhà quan Quán Văn Đường (chủ quan Huỳnh Chiếu Đăng)

